



บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES CO., LTD.

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

เรื่อง การฟื้นฟูกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น JKN246A และ JKN24NA ที่จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแสดงความประสงค์คัดค้าน / ไม่คัดค้านการฟื้นฟูกิจการ
 2. หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งตัวแทนของผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ลูกหนี้”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ พฟ.31/2566 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไข และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567 ทำให้เกิดสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic stay) และส่งผลกับการชำระหนี้ให้กับท่านเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง ดังรายละเอียดที่ท่านทราบแล้ว นั้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าหนี้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นคำคัดค้านคำร้องฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อให้ศาลได้ทำการไต่สวนว่า กิจการของลูกหนี้มีเหตุตามกฎหมายล้มละลายที่สมควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น (“บริษัท”) ได้พิจารณาขอหมายให้บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่มีความรู้และความสามารถในการฟื้นฟูกิจการ เข้าเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการคัดค้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ท่านสามารถศึกษาประวัติของบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด และทนายความผู้รับมอบอำนาจได้จาก QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาว่าท่านประสงค์จะคัดค้านคำร้องฟื้นฟูของลูกหนี้หรือไม่ โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ตามสิทธิทางกฎหมายในหนังสือแสดงความประสงค์คัดค้าน / ไม่คัดค้านการฟื้นฟูกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และหากท่านมีความประสงค์ **คัดค้าน** การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และประสงค์จะมอบอำนาจให้ทนายความที่บริษัทจัดหามาให้ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งตัวแทนของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว และนำส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังผู้ดูแลนักลงทุนของท่าน **ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566** หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้ทนายความที่บริษัทจัดหามาให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน อนึ่ง บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การคัดค้านเป็นสิทธิของเจ้าหนี้แต่ละราย การที่เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายร่วมกันคัดค้านหรือไม่คัดค้านไม่ถึงเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการที่ท่านเห็นสมควรต่อไป



ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

(นายชัชชัย แพร่แสงเยี่ยม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น